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Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um álver á Reyðarfirði.

Frá Gunnlaugi Stefánssyni.

Hefur ríkisstjórnin undirbúið aðra valkosti varðandi fjárfesta sem stuðlað gætu að því að
álver rísi á Reyðarfirði ef samningaviðræður við Norsk Hydro um byggingu álvers verða
árangurslausar?


